



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Office of Insurance Commission

ฉบับที่ ๑๖ / ๒๕๕๘

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตาม
ความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้

กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย และนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน ๖ ราย ดังนี้

นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ลักษณะการกระทำความผิด	ผลของการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๑.นางสาวณัชชารีย์ วัฒนพงษ์วรวิช นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ๕๗๐๔๐๑๗๖๑๔	กระทำการในฐานะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากผู้เอา ประกันภัย จำนวน ๒ ราย โดยมีหลักฐานการ ชำระเบี้ยประกันภัยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ นางสาวณัชชารีย์ฯ จำนวน ๔ ครั้ง แล้วไม่นำส่ง เงินค่าเบี้ยประกันให้บริษัทประกันภัยแต่อย่างใด การกระทำของนางสาวณัชชารีย์ฯ ดังกล่าว เป็น การดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตาม กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน	นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย ตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผลให้นางสาวณัชชารีย์ วัฒนพงษ์วรวิช ไม่สามารถกระทำการ เป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศ ภัย และไม่อาจยื่นขอรับใบอนุญาตเป็น ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ลักษณะการกระทำความผิด	ผลของการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๒. นายเฉลิมพล บัวขาว นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ๕๗๐๔๐๒๘๑๕๐	<p>กระทำการในฐานะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ที.เอ็น.ดี อินซัวร์ จำกัด ซึ่งช่องให้ผู้ขอเอาประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยผ่านบริษัท ที.เอ็น.ดีฯ โดยนายเฉลิมพล ฯ ที่ทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัท ที.เอ็น.ดีฯ เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง เมื่อบริษัท ที.เอ็น.ดีฯ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว ก็ได้แจ้งขอเอาประกันภัยและนำเงิน ค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัยแต่อย่างใด การกระทำของนายเฉลิมพลฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน</p>	<p>นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ตามคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผลให้นายเฉลิมพล บัวขาว ไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย และไม่อาจยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>
๓. นางสาวดวงเดือน หยาดคำ นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ๕๑๐๔๐๐๕๖๒๗	<p>กระทำการในฐานะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งช่องให้ผู้ขอเอาประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย โดยผู้ขอเอาประกันภัย ได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท แล้ว ปรากฏหลักฐานตามบิลเงินสด เล่มที่ ๐๐๙ เลขที่ ๐๑๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ แต่นางสาวดวงเดือน ฯ มิได้แจ้งขอเอาประกันภัยและนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัยแต่อย่างใด การกระทำของนางสาวดวงเดือน ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน</p>	<p>นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ตามคำสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผลให้นางสาวดวงเดือน หยาดคำ ไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย และไม่อาจยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>

<p>นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต</p>	<p>ลักษณะการกระทำความผิด</p>	<p>ผลของการถูกเพิกถอนใบอนุญาต</p>
<p>๔.นางญาณภัทร อุ่นทรพันธุ์ นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ๕๗๐๔๐๒๐๘๒๙</p>	<p>กระทำการในฐานะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท เอฟ.อี.ดี.เซอร์วิส จำกัด ชี้ช่องให้ผู้ขอ เอาประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย ผ่าน บริษัท เอฟ.อี.ดี.ฯ โดยนางญาณภัทร ฯ ที่ทราบคืออยู่ แล้วว่าบริษัท เอฟ.อี.ดี.ฯ เป็นนิติบุคคลที่มีได้รับ อนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง เมื่อบริษัท เอฟ.อี.ดี.ฯ ได้รับ ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัย แล้ว ก็ได้แจ้งขอเอาประกันภัยและนำเงินค่าเบี้ย ประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัยแต่อย่างใด การ กระทำของนางญาณภัทร ฯ ดังกล่าว เป็นการ ดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยตาม กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน</p>	<p>นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ตามคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผลให้ นางญาณภัทร อุ่นทรพันธุ์ ไม่สามารถ กระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ประกันวินาศภัย และไม่อาจยื่นขอรับ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ประกันวินาศภัยได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>
<p>๕.นางสาวสิริลักษณ์ บุตรประเสริฐ นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ๕๕๐๔๐๐๖๐๓๔</p>	<p>กระทำการในฐานะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท เจ. มอเตอร์ ออโตโมบิล จำกัด ชี้ช่อง ให้ผู้ขอเอาประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย ผ่านบริษัท เจ. มอเตอร์ ฯ โดยนางสาวสิริลักษณ์ ฯ ที่ทราบคืออยู่แล้วว่าบริษัท เจ. มอเตอร์ ฯ เป็นนิติ บุคคลที่มีได้รับอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกัน วินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง เมื่อบริษัท เจ. มอเตอร์ ฯ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจาก ผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว ก็ได้แจ้งขอเอาประกันภัย และนำเงิน ค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัย แต่อย่างใด การกระทำของนางสาวสิริลักษณ์ ฯ ดังกล่าว เป็นงานดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน</p>	<p>นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ตามคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผลให้ นางสาวสิริลักษณ์ บุตรประเสริฐ ไม่ สามารถกระทำการเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าประกันวินาศภัย และไม่อาจ ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าประกันวินาศภัยได้ภายใน ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>

นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ลักษณะการกระทำความผิด	ผลของการถูกเพิกถอนใบอนุญาต
<p>๖.นางสาวสิรินยา จันเพชร นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ๕๘๐๔๐๐๖๘๕๔</p>	<p>กระทำการในฐานะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่ง ช่องให้ผู้ขอเอาประกันภัยรถยนต์กับบริษัท ประกันภัย พร้อมทั้งให้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ผ่านบริษัท เจ. มอเตอร์ ออโตโมบิล จำกัด โดย นางสาวสิรินยา ฯ ที่ทราบที่อยู่แล้วว่าบริษัท เจ. มอเตอร์ ฯ เป็นนิติบุคคลที่มีได้รับอนุญาตให้เป็น นายหน้าประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง เมื่อนางสาวสิรินยา ฯ และบริษัท เจ.มอเตอร์ ฯ ได้รับ ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัย แล้ว ก็ได้แจ้งขอเอาประกันภัยและนำเงินค่าเบี้ย ประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัยแต่อย่างใด การ กระทำของนางสาวสิรินยา ฯ ดังกล่าว เป็นการ ดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ประกันภัย หรือประชาชน</p>	<p>นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ตามคำสั่งที่ ๓๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผลให้ นางสาวสิรินยา จันเพชร ไม่สามารถ กระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ประกันวินาศภัย และไม่อาจยื่น ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าประกันวินาศภัยได้ภายใน ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

